



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
25 กุมภาพันธ์ 2564



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, แนวหน้า, สยามกีฬา, กท.ธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, ข่าวสด, เดลินิวส์, บ้านเมือง, ไทยโพสต์, แนวหน้า, สยามรัฐ, กท.ธุรกิจ, ไทยรัฐ, โพสต์ทูเดย์, ประชาไท, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแอฟฟิค, กรมประชาสัมพันธ์, js100, mcot, TNN, thailandplus, INN, newtv, acnews, nationtv, sanook, kapook, nationweekend, springnews, thansettakij, thebankokinsight)

-ศบค. เผยสถานการณ์วันที่ 24 ก.พ. พบผู้ป่วยรายใหม่ 93 ราย เป็นผู้ติดเชื้อภายในประเทศ 71ราย เดินทางจากต่างประเทศ 22ราย ผู้ป่วยสะสม 25,692ราย หายป่วยแล้ว 24,542ราย รักษาอยู่ในรพ. 1,067 ราย ผู้เสียชีวิตคงที่ 83 ราย

-กทม. พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย เป็นชายไทย ไม่มีอาการ รักษาตัวในรพ.เอกชน ยอดสะสม 954 ราย

-ปทุมธานี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 17 ราย จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 1 ราย จากดำเนินงานเชิงรุก 16 ราย ยอดสะสม 520 ราย

-อ่างทอง ๘.กรุงเทพฯ ปิดสาขาอ่างทองชั่วคราว หลังพบโอมิครอนผู้ป่วยโควิด 19 มาใช้บริการ เมื่อ 18 ก.พ. ผลตรวจพนักงานไม่พบติดเชื้อ ให้ทำงานที่บ้านสังเกตอาการ 14 วัน

-ชัยนาท โรงเรียนบ้านท่าไม้ให้เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 2, 3 จำนวน 29 คน กลับบ้าน หลังมีผู้ปกครองเด็กชั้นอนุบาลเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงในโอมิครอนของผู้ป่วยโควิด 19 จ.พระนครศรีอยุธยา

-สมุทรสงคราม พบผู้ป่วยเพิ่ม 1 ราย เป็นหญิงชาวลาว อายุ 47 ปี อาชีพช่างเสริมสวยในตลาดธนวัตร ต.แม่กลอง อ.เมือง สอบสวนพบว่าติดเชื้อร่วมกับเพื่อนชาว จ.สมุทรสาคร โดยมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเบื้องต้น 10 คน

มาตรการของ สธ.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ผู้จัดการ, กรมประชาสัมพันธ์, thailandplus

-กรมอนามัย แนะนำสถานศึกษาใช้แพลตฟอร์ม Thai Stop COVID plus ประเมินตนเอง ย้ำมาตรการความสะอาดและการเว้นระยะห่างบรรณารักษ์ส่งนักเรียน คุมเข้ม 6 มาตรการหลักคือ เว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก ล้างมือ วัดไข้ ลดการแออัดและทำความสะอาด และ 6 มาตรการเสริม คือ ดูแลตนเอง ใช้ช้อนกลางส่วนตัว กินอาหารปรุงสุกใหม่ ลงทะเบียนไทยชนะ สำรองความเสี่ยงของนักเรียนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง และกักกันตนเอง 14 วันนับจากการสัมผัสหรืออยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์

-นพ.จตุชัย มณีรัตน์ นพ.สสจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดได้รับจัดสรรวัคซีนล็อตแรก 3,500 โดส โดยกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่และกลุ่มเสี่ยงจะได้รับการฉีดตั้งแต่ 1 มี.ค. รวม 1,750 คน จากนั้นจะทยอยดำเนินการ คาดว่าในปี 2565 คนเชียงใหม่จะได้รับการฉีดวัคซีนทั้งหมด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, ข่าวสด

-นพ.อนุกุล ไทยถนอมรัตน์ ผอ.รพ.สมุทรสาคร พร้อมด้วยแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ร่วมกันฝึกซ้อมแผนเตรียมความพร้อมการฉีดวัคซีนโควิด 19

มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(กรุงเทพธุรกิจ, ข่าวสด, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, เดลินิวส์, กท.ธุรกิจ, ไทยโพสต์, hooninside, INN, mcot, thebankokinsight)

-พล.อ.ฉัตรพล นาควาณิช เลขาธิการ สมช. กล่าวว่า นายกฯ สั่งให้พิจารณามาตรการผ่อนคลายเป็นพิเศษหลังจากประเทศต่างๆ ฉีดวัคซีนโควิด 19 และไทยได้รับวัคซีนแล้ว โดยมีข้อเสนอจากหน่วยงานต่างๆ เช่น เปิดให้นักท่องเที่ยวและนักลงทุนที่ฉีดวัคซีนแล้วเดินทางมา รวมถึงการเสนอให้ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา ซึ่งจะฟังจากสธ.เป็นหลักว่าจะผ่อนคลายเป็นไบบ้าง จากนั้นส่วนราชการจะกลับไปดูรายละเอียดและกลับมาเสนอในที่ประชุมอีกครั้ง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์

-ผู้ว่าฯ ภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดได้รับวัคซีน 4,000 โดส ในเดือน มี.ค. ได้นำร่อง villa quarantine ที่โรงแรมศรีพันวา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สำนักข่าวไทย

-จ.สมุทรสาคร เตรียมรพ.สำหรับฉีดวัคซีนทั้งหมด 11 แห่ง แบ่งเป็น รพ.รัฐ 3 แห่ง รพ.เอกชน 8 แห่ง กลุ่มแรกที่จะได้ฉีด คือ บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโควิด 19 และกลุ่มเสี่ยง คาดว่าจะเริ่มฉีดได้ 1 มี.ค.เป็นต้นไป

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-จ.ตาก รายงานว่า อ.แม่สอด ได้รับการจัดสรรวัคซีน 5,000 โดส จะฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขด่านหน้า 3,000 โดส เจ้าหน้าที่ที่ทำงานสัมผัสผู้ป่วย 2,000 โดส คาดว่าจะฉีดได้ 1 มี.ค. ส่วนวัคซีนล็อตต่อไป 24,000 โดส และ 48,000 โดส จะฉีดให้กับกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ innnews

-จ.ขอนแก่น ตั้งกรรมการวัคซีนลงพื้นที่สำรวจ-ลงทะเบียนผู้ที่ต้องการฉีดวัคซีน กำหนดเสร็จภายใน มี.ค. เพื่อเตรียมรับวัคซีนล็อตที่ 2 จากแอสต้า เซเนก้า

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, 77 kaoded)

-ผู้ว่าฯ ปทุมธานี ออกคำสั่งให้สถานที่รอบตลาดพรพัฒน์และตลาดสุชาติบางส่วนเปิดดำเนินการจำหน่ายสินค้าได้แผงเว้นแผง รวมพื้นที่ไม่เกินร้อยละ 30 ของตลาด พร้อมระดมล้างทำความสะอาดเตรียมเปิดตลาดพรพัฒน์

ประเด็นที่มีผลกระทบ

1. วัคซีนโควิด 19 ลอตแรก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์, มติชน, ข่าวสด, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยรัฐ, ประชาชาติ, โพสต์ทูเดย์, กท.ธุรกิจ, ผู้จัดการ, แนวหน้า, บ้านเมือง, js100, thebangkokinsight, INN, thaipbs, nationtv, mcot, acnews) สวท., ทีวีทุกช่อง

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และร.ม.สธ. ดร.สาธิต ปิตุเตชะ ร.ม.ช. นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. Mr.Yang Xin อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย และคณะผู้บริหารของทุกหน่วยงาน ร่วมรับมอบวัคซีน 200,000 โดส จากบ. ซิโนแวค ไบโอเทค จก. ประเทศจีน โดยนายฯ กล่าวว่า พยายามทำให้วัคซีนได้ตามกำหนด ขอขอบคุณคนไทย เจ้าหน้าที่ทุกคนและสาธารณสุขประชาชนจีน โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบโดยศุลกากรแล้ว จะขนส่งไปยังคลังสำรองวัคซีนที่ศูนย์กระจายสินค้าของ บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากนั้น อภ.จะตรวจรับและส่งให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจสอบคุณภาพอีกครั้ง ก่อนกระจายให้กับสถานพยาบาลให้เร็วที่สุด เพื่อฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อสม. และเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด 19 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด, พื้นที่ควบคุมสูงสุด, พื้นที่ควบคุม และพื้นที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม

-ร.ม.สธ. กล่าวว่า ความสำเร็จครั้งนี้ต้องขอบคุณสถานทูตจีน และขอให้ประชาชนมั่นใจในระบบสาธารณสุข จากนี้จะมีการนำวัคซีนไปสุ่มตรวจประสิทธิภาพทั้งทางกายภาพและทางเคมี และในช่วงปลายวันนี้วัคซีนจากบ. แอสตราเซนเนกา 117,000 โดสจะมาถึงไทยและนำมาเก็บที่คลังสินค้านี้เช่นกัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์, มติชน, ข่าวสด, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยรัฐ, ประชาชาติ, โพสต์ทูเดย์, กท.ธุรกิจ, ผู้จัดการ, แนวหน้า, บ้านเมือง, สปริงนิวส์, ประชาชาติ, สยามรัฐ, คมชัดลึก, thaigov, js100, INN, mcot, thailandplus, thestandard, Chiangmainews, thebangkokinsight, thaipbs, nationtv, newtv)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และร.ม.สธ. ติดตามการลำเลียงวัคซีนล็อตแรกเข้าสู่ระบบการจัดเก็บวัคซีนภายในห้องควบคุมอุณหภูมิ เมื่อกรมวิทยาศาสตร์ตรวจสอบคุณภาพแล้ว คาดว่าจะเริ่มส่งวัคซีนได้ปลายเดือน ก.พ. 2564 หลังจากนั้นจะได้รับวัคซีนจาก บ.แอสตราเซนเนกาอีก 61 ล้านโดส ฉีดให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายระยะที่ 2 ในเดือนมี.ย. - ธ.ค. 2564 คาดว่าจะสามารถเปิดประเทศในปลายปี 2564

-นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า การตรวจสอบวัคซีนของแอสตราเซนเนกาอาจใช้เวลา 3 วันเหมือนกัน จะดูเรื่องความปลอดภัย ความเป็นกรดเป็นด่าง สีของวัคซีนรวมถึงการปนเปื้อนของสารอื่น ๆ แต่เนื่องจากวัคซีน 2 ชนิดผลิตด้วยเทคโนโลยีที่แตกต่างกัน ขั้นตอนของการตรวจสอบความแรงของวัคซีนว่าสามารถกระตุ้นหรือสร้างภูมิคุ้มกันตามที่ได้มีการอ้างอิงที่ไว้ในเอกสารที่แนบมาจึงแตกต่างกัน

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า การตรวจสอบประสิทธิภาพวัคซีนของแอสตราเซนเนกาจะใช้เวลาให้เร็วที่สุด ส่วนเรื่องที่มาของวัคซีนมาจากเครือข่ายของบริษัทที่มีอยู่ทั่วโลก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ, มติชน, ฐานเศรษฐกิจ

-ร.ม.สธ. โฟสต์เพชบุ๊ค ระบุ วัคซีนของแอสตราเซนเนกา 117,600 โดส ถูกขนส่งถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแล้ว ถือเป็นส่งมอบเร็วขึ้นจากกำหนดเดิม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, แนวหน้า, สยามกีฬา

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. กล่าวว่า สธ.ได้เตรียมระบบบริการฉีดวัคซีนเดือนมี.ค.-พ.ค. 2 ล้านโดส กลุ่มเป้าหมาย 18 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร กทม.ฝั่งตะวันตก ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ จ.ตาก (อ.แม่สอด) นครปฐม สมุทรสงคราม ราชบุรี ชลบุรี ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย) เชียงใหม่ กระบี่ ระยอง จันทบุรี ตรัง และเพชรบุรี สำหรับระยะที่ 2 เดือนมี.ย.-ธ.ค. 2564 จะฉีดวัคซีนของแอสตราเซนเนกา 61 ล้านโดส ให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 10 ล้านโดสต่อเดือน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า วัคซีนซิโนแวค 19 ของซิโนแวค ให้สื่อมวลชนถ่ายภาพในพิธีรับมอบวัคซีน ว่า เป็นตัวอย่างขวดวัคซีนที่ใช้ประกอบการถ่ายภาพประชาสัมพันธ์เท่านั้น วัคซีนจริงได้นำไปเก็บที่คลังของ อภ. อาคารศรีเพชร บ. DKSH (ประเทศไทย) จก. ตามมาตรฐาน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

-เสนอใหม่ไลน์การกระจายและฉีดวัคซีนซิโนแวคระยะที่ 1 จำนวน 2 แสนโดส ดังนี้ หลังวัคซีนส่งถึงไทยวันที่ 24 ก.พ. จะถูกเก็บที่คลังวัคซีน DKSH รอผลตรวจ lot release ก่อนส่งไปรพ.เป้าหมายวันที่ 24-28 ก.พ. และฉีดให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 1 มี.ค. กระบวนการฉีด 8 ขั้นตอน ใช้เวลา 5-7 นาที รอดูอาการอีก 30 นาที และเฝ้าระวังอาการหลังได้รับวัคซีนครบ 30 วัน จากนั้น 2-3 สัปดาห์ต่อมาฉีดเข็ม 2 และเฝ้าระวังอาการครบ 30 วัน โดยนายฯ จะฉีดวัคซีนเข็มแรกของประเทศ เป็นวัคซีนจากแอสตราเซนเนกา และนายอนุทิน ฉีดวัคซีนซิโนแวค ที่สถาบันบำราศนราดูร วันที่ 28 ก.พ.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามกีฬา

-HITAP เปิดผลสำรวจการรับวัคซีนโควิด 19 กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย พยาบาล อสม. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือผู้ป่วย แพทย์ เภสัชกร ทันตแพทย์ รวมกว่า 1,000 คน พบว่า 55% ยินดีรับวัคซีน 35% ยังไม่แน่ใจ โดยกลุ่ม อสม. ยินดีรับวัคซีนมากที่สุด ขณะที่กลุ่มพยาบาลยินดีรับวัคซีนน้อยที่สุด และมีกลุ่มที่ตัดสินใจว่าจะไม่รับวัคซีนแน่นอน 2-5% ในแต่ละกลุ่มอาชีพ ส่วนในกรณีที่มีทางเลือกวัคซีน 55% ยินดีรับวัคซีน โดยต้องการวัคซีนแอสตราเซนคา, ซิโนแวค, ไฟเซอร์-ไบโอเอ็นเทค, โมเดอร์นา, จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน, กามาเลียยา อีก 35% ยังไม่แน่ใจ โดยในจำนวนนี้ 73% ไม่รับวัคซีนแน่นอน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, แนวหน้า

-กรุงเทพโพลล์ เผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง "คนไทยกับการฉีดวัคซีนโควิด 19" กลุ่มตัวอย่าง 1,258 คน พบว่า 88% ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจว่าอยู่ในกลุ่มต้องฉีดวัคซีนระยะใด 6.5% อยู่ในกลุ่มระยะที่ 1 ก.พ.-พ.ค. 2564 ใน 10 จังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด และ 5.5% อยู่ในกลุ่มนโยบายระยะที่ 2 มิ.ย.-ธ.ค. 2564 และหากได้สิทธิในการฉีดวัคซีน 68.7% คิดว่าจะฉีด 31.3% คิดว่าจะไม่ฉีด เพราะกลัวมีผลข้างเคียง ส่วนความกังวลเกี่ยวกับวัคซีน 69.1% กังวลผลกระทบต่อภูมิคุ้มกันร่างกาย 42.8% กังวลเรื่องมาตรฐานและความปลอดภัย และ 27.2% กังวลว่ามีราคาแพง

2.พิจารณาปรับนักท่องเที่ยว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์, มติชน, ข่าวสด, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, แนวหน้า

-นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวฯ กล่าวว่า จะจัดวัคซีน 100,000 โดสให้โรงแรมที่เป็นพื้นที่กักตัวฉีดให้กับพนักงานต้อนรับทุกคน โดยจะจัดสรรให้ 5 จังหวัดท่องเที่ยวคือ เชียงใหม่ ชลบุรี ภูเก็ต กระบี่ และเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี และจะเสนอ Area Quarantine ให้ที่ประชุม ศบค. พิจารณาสัปดาห์หน้า เพื่อขอให้นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทย สามารถเข้ากักตัวที่โรงแรม 14 วัน โดยอยู่เฉพาะในห้องพัก 3 วันแรก อีก 11 วัน ออกมานอกห้องพักได้แต่ยังอยู่ในโรงแรม ส่วนการออก Vaccine Passport ต้องรอความชัดเจนจาก สธ. ซึ่งจะติดตามรายละเอียดของ WHO ก่อนสรุปอย่างเป็นทางการอีกครั้ง มั่นใจว่าจะสามารถดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ทันไตรมาสที่ 3 ของปีนี้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ, ข่าวสด

-นพ.โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ สธ. ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการบริหารจัดการการให้วัคซีนโควิด 19 กล่าวว่า ขอให้จังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติรอการจัดสรรวัคซีน ซึ่งจะดูจากข้อบ่งชี้ทางการแพทย์และระบาดวิทยา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. กล่าวว่า ได้ให้กรมควบคุมโรคเร่งดำเนินการเรื่อง Vaccine Passport ให้เป็นระบบดิจิทัล มากที่สุดเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการเดินทางไปต่างประเทศหรือในประเทศ รวมถึงใช้งานในวัคซีนอื่นๆ ให้ครอบคลุมเพื่อรองรับโรคอุบัติใหม่ที่อาจเกิดขึ้น

3.ระยองไม่ได้วัคซีนล็อตแรก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์, ข่าวสด, sanook

-นางอนุชิตา ชินศิริประภา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ หอการค้า จ.ระยอง กล่าวว่า ภาคเอกชนเกิดความสงสัยที่ระยองไม่ได้รับการฉีดวัคซีนล็อตแรก เพราะสถานการณ์โควิด 19 ของระยองรุนแรงจนกลายเป็น 5 จังหวัดกลุ่มเสี่ยงสูงสุด และยังเป็นเมืองเศรษฐกิจหลักของประเทศทั้งด้านอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว ทำให้ชาวระยองไม่พอใจ ศบค.ที่ตัดระยองออกจากกลุ่มแรก และลามไปถึง ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. ที่ไม่สามารถนำวัคซีนมาฉีดให้ชาวระยองได้เป็นกลุ่มแรก

4.รัฐบาลใช้วัคซีนสร้างภาพ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-น.ส.อรุณี กาสยานนท์ โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า การฉีดอีเวนต์รับวัคซีนโควิด 19 จาก 2 ผู้ผลิต รวม 317,000 โดส เป็นการสร้างภาพว่ารัฐบาลเร่งจัดหาวัคซีนให้ประชาชน แต่ความจริงรัฐบาลไม่มีการวางแผนเร่งรัดจัดหาวัคซีนตั้งแต่ต้น ทำให้ประเทศและประชาชนเสียโอกาส ขณะที่ประเทศอื่นในอาเซียนฉีดวัคซีนให้ประชาชนไปแล้วกว่า 50% ของประชากร นอกจากนี้ ยังนำเข้าวัคซีนมาน้อย ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ส่วนวัคซีนที่จะได้รับล็อตต่อไปตั้งแต่ มิ.ย.จนถึงสิ้นปี 2564 ยังไม่มีหน่วยงานใดยืนยันได้ว่าจะได้รับตามกำหนดหรือไม่

5.ไวรัสโคโรนามีต้นตอจากสวนจตุจักร

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์, มติชน, ไทยรัฐ, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, คมชัดลึก, TNN, js100 sanook businesstoday sanook) ช่อง 7

-นพ.เฉวตสรร นามวาท รก. ผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน แถลงข่าวกรณีสื่อต่างประเทศรายงานข่าวว่า ตลาดนัดสวนจตุจักรอาจเป็นต้นกำเนิดของเชื้อโควิด 19 ก่อนมีการแพร่ระบาดที่เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน ว่า ขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานทางวิชาการที่สนับสนุนว่าเชื้อมีต้นตอจากค้างคาวไปสู่คน และไม่พบการจำหน่ายค้างคาวในตลาดนัดสวนจตุจักร

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ js100, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก

-ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า การที่พบเชื้อไวรัสตัวแม่พิมพ์ไม่ได้แสดงว่าเชื้อไวรัสโควิด 19 มีต้นกำเนิดอยู่ที่ประเทศไทย เพราะค้างคาวสายพันธุ์นี้มีถิ่นที่อยู่ทั้งประเทศจีนและเอเชียกลาง การพบเชื้อลักษณะนี้เป็นการตอกย้ำว่ามีความเป็นไปได้ที่ไวรัสที่เป็นแม่พิมพ์จะผสมรวมกับไวรัสตระกูลโคโรนาในสัตว์อื่น ๆ และสามารถกลับเข้ามาติดมนุษย์ได้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, สยามกีฬา

-กรมอุทยานฯ ชี้แจงว่า ได้สำรวจและเก็บตัวอย่างสัตว์ที่ขายในตลาดจตุจักรทุกกลุ่มเพื่อตรวจหาเชื้อ เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2563 ไม่พบเชื้อไวรัสโคโรนา

ประเด็นข่าว

ดังนั้นข้อมูลที่ว่าไทยอาจเป็นแหล่งแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงไม่เป็นความจริง สำหรับประเด็นพบเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในค้างคาวเกือกม้าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทางตะวันออกของประเทศไทยนั้น ในเดือนมิ.ย. 2563 คณะนักวิจัยของไทยลงพื้นที่สำรวจกลุ่มค้างคาวเกือกม้าในหลายพื้นที่ เก็บตัวอย่างมูลค้างคาวและเลือดตรวจพบว่าไวรัสที่พบในค้างคาวมีลักษณะทางพันธุกรรมคล้ายไวรัสโคโรนา 2019 ประมาณ 91% ไม่สามารถก่อโรคในมนุษย์ได้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ sanook

-นางสาวเทอา โคลเซน พิเชอร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสชาวเดนมาร์ก ที่ร่วมลงพื้นที่เมืองอู่ฮั่นกับทีมงานขององค์การอนามัยโลก เพื่อสำรวจหาต้นตอของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โปสต์ทวิตเตอร์ กรณีนโยบายของเดนมาร์ก พาดหัวข่าวและบทนำในบทความว่าตลาดสัตว์เลี้ยงเจเจอาจเป็นต้นตอของโรคโควิด 19 เป็นข่าวบิดเบือน แคกล่าวถึงตลาดสัตว์เลี้ยงเจเจเป็นตัวอย่างตลาดที่วางกรงสัตว์ซ้อนกันและมีความแออัดซึ่งเป็นลักษณะที่อาจเป็นต้นตอให้ไวรัสชนิดต่างๆ เช่น ไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคซาร์ส ระบาดเมื่อปี 2546

6.โควิด 19 ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิต

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ

-ดร.ชีคาร์ ชาเขนา ศาสตราจารย์ด้านสุขภาพจิต โรงเรียนการแพทย์ฮาร์วาร์ด ระบุว่า พบผลกระทบของโรคโควิด 19 ต่อสุขภาพจิตในกลุ่มวัยหนุ่มสาว โดย 2 ใน 3 จะมีอาการของความวิตกกังวล ซึมเศร้า รวมทั้งปัญหาด้านสุขภาพจิตอื่นๆ แม้การระบาดจะจบสิ้นลง แต่ 10% ที่มีอาการทางจิตจะยังไม่หาย และยังคงรับมือกับอาการป่วยในระยะยาว ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทำงานและการศึกษา ขณะที่เครือข่ายสุขภาพจิตสรุปผลสำรวจว่า 80% ของนักศึกษามหาวิทยาลัย ยอมรับว่า โควิด 19 ส่งผลกระทบต่อด้านลบต่อสุขภาพจิต หากไม่ได้รับการช่วยเหลืออาจกลายเป็นโรคเรื้อรังในระยะยาว

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, มติชน, สยามกีฬา, แนวหน้า, บ้านเมือง) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, กท.ธุรกิจ, js100 .ศูนย์ข่าวแอฟริกา, positioningmag, newtv, thestandard, xinhua, sonhaitalk, thaipbs, worldmeters)

-WHO แถลงความคืบหน้าสถานการณ์โรคโควิด 19 ทั่วโลกภาพรวมดีขึ้น ผู้ติดเชื้อรายใหม่ช่วง 7 วันที่ผ่านมา 2.4 ล้านคน ลดลง 11%... ญี่ปุ่น ประชาชนกว่า 27% ปฏิเสธการฉีดวัคซีน COVID-19 เพราะกลัวผลข้างเคียง... **ฟิลิปปินส์** เสนอส่งออกบุคลากรการแพทย์หลายพันคน โดยเฉพาะพยาบาล ไปทำงานในอังกฤษและเยอรมนี แลกว่าวัคซีนโควิด 19 และมีการลักลอบนำเข้าวัคซีนโควิด 19 โดยไม่ได้รับอนุญาต... **ออสเตรเลีย** เร่งสอบกรณีคนชรารับวัคซีนโควิด 19 เกินปริมาณที่แนะนำถึง 4 เท่า ล่าสุดยังไม่แสดงอาการผิดปกติ พร้อมสั่งแพทย์ที่รับผิดชอบหยุดฉีดวัคซีนให้รายอื่น... **มาเลเซีย** นายกฯ ฉีดวัคซีนโควิดเข็มแรก ตั้งเป้าปีนี้ฉีดประชาชน 80%... **อินเดีย** เริ่มส่งวัคซีนโควิด 19 จาก AstraZeneca ไปยังทวีปแอฟริกาผ่านโครงการ Covax ตั้งเป้า 400 ล้านโดส... **เวียดนาม** เตรียมฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้ประชาชนในวงกว้างอย่างเป็นทางการในเดือนหน้า ตั้งเป้าฉีดให้ได้อย่างน้อย 18 ล้านคน ภายในสิ้นปีนี้... **สหรัฐฯ** ยอมรับ โควิด 19 กลายเป็นระบาดทั่วประเทศ มั่นใจวัคซีนลดระบาดได้ ขณะที่ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด 19 แบบโทรศัพท์ ที่เมืองซานดิเอโก รัฐแคลิฟอร์เนีย วัคซีนหมดหลังจากที่เร่งฉีดให้ประชาชน... **อียิปต์** ได้รับวัคซีนโควิด 19 ซิโนฟาร์มจากจีนแล้ว... **อัฟกานิสถาน** ฉีดวัคซีนแอสตราเซนิกาที่ได้รับจากอินเดียให้กับทหารที่ทำเนียบประธานาธิบดีกรุงคาบูล อัฟกานิสถาน... **อาร์เจนตินา** เริ่มฉีดวัคซีนโควิด 19 ของแอสตราเซนิกาให้กับหญิงสูงอายุ... **จีน** เร่งส่งออกวัคซีนโควิด 19 ไป 27 ประเทศทั่วโลกฟรี... **กานา** เป็นประเทศแรกของโลกที่ได้รับวัคซีนโคแวกซ์จากองค์การอนามัยโลก... **สิงคโปร์** กำลังทดสอบมาตรการ Bubble for business เพื่อให้ธุรกิจต่างชาติสามารถเดินทางมาติดต่อกับธุรกิจกับนักธุรกิจชาวสิงคโปร์ได้โดยไม่ต้องกักตัว 14 วัน โดยจะใช้อาคารแห่งหนึ่งใกล้ท่าอากาศยานนานาชาติ จัดส่วนสำหรับนักธุรกิจต่างชาติแยกกับส่วนนักธุรกิจของสิงคโปร์ ติดต่อเจรจาทางธุรกิจแบบซึ่งหน้าผ่านระบบเทคโนโลยี และรับส่งเอกสารที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยแสงอัลตราไวโอเล็ต

-สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อ 113,052,485 ราย ผู้เสียชีวิต 2,505,995 ราย รักษาหาย 88,651,596 ราย ไทยมียอดผู้ติดเชื้ออยู่ที่อันดับ 114

ประเด็นข่าว

ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

เชื้อราแมว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, คมชัดลึก)

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผยแมวอาจนำโรคมารู้นคนได้ ที่พบบ่อยคือ เชื้อราแมว ทำให้มีผื่นคันบริเวณผิวหนัง ถ้าไม่ได้รับการรักษา อาจลามกระจายทั้งตัว และเมื่อผื่นหายอาจทิ้งรอยดำ ใช้เวลานานกว่าจะกลับสู่สภาพผิวปกติ นอกจากแมวแล้วสัตว์อื่นๆ เช่น สุนัข กระต่าย หนูแฮมสเตอร์และสัตว์ขนยาว สามารถติดเชื้อนี้ได้เช่นกัน พร้อมแนะวิธีการรักษาและการป้องกันที่ถูกต้อง

โรคไข้หูดับ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (กท.ธุรกิจ, thailandplus, bluechipthai)

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เตือนช่วงวันหยุดผู้ที่กลับบ้านพบปะญาติพี่น้องให้หลีกเลี่ยงรับประทานหมูดิบ หรือสุกๆ ดิบๆ เพราะเสี่ยงป่วยด้วยโรคไข้หูดับทำให้หูหนวกถาวรหรือเสียชีวิตได้ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง วิธีป้องกันโดยรับประทานอาหารที่ปรุงสุก ไม่ใช่เสียงของดิบและของสุกร่วมกัน ไม่สัมผัสเนื้อหมูและเลือดดิบด้วยมือเปล่า ที่สำคัญปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

กัญชา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, สยามรัฐ, ข่าวสด, ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (ผจก.รายวัน360องศา, posttoday)

-นพ.วิฑิต สฤกษ์ชัยกุล นพ.สสจ.บุรีรัมย์ เผยความคืบหน้าการจัดงาน มหกรรมกัญชากัญชง 360 องศา เพื่อประชาชน ณ สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ วันที่ 5-7 มี.ค. 2564 เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับการนำพืชกัญชา กัญชง มาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ มีประชาชนและผู้ประกอบการลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วกว่า 2,000 ราย คาดว่าเมื่อถึงวันงานจะมีประชาชนเข้างานเพิ่มขึ้นอีกมาก

ด้าน ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน คณะที่ปรึกษากรมฯ.สธ. และประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ กล่าวว่า วันที่ 5 มี.ค. เวลา 10.00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. จะเป็นประธานเปิดงาน ประชาชนจะได้รับความรู้เพื่อที่สามารถนำไปใช้ได้โดยไม่ผิดกฎหมาย นอกจากนี้ ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ ออย. จะร่วมสัมมนาเรื่อง การกำกับดูแล การนำกัญชาและกัญชงไปใช้ประโยชน์ภายใต้กฎหมายใหม่ และสถาบันกัญชาทางการแพทย์ จะอธิบายถึงขอบเขตการทำงานที่ชัดเจนเกี่ยวกับกัญชงและกัญชาด้วย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-น.ส.รุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภิน รก. ผอ.สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สสส. กล่าวถึงการปลดล็อกกัญชาและกัญชงไปใช้ประโยชน์ได้โดยไม่จัดเป็นยาเสพติดยกเว้นส่วนช่อดอกและเมล็ดกัญชา และล่าสุด ออย.มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสธ. 2 ฉบับ ให้ใช้ส่วนของกัญชาและกัญชงในผลิตภัณฑ์อาหารได้ ว่า กฎหมายดังกล่าวมีข้อเสียที่อาจทำให้เด็กและเยาวชน รวมถึงประชาชนทั่วไปอาจนำไปเสพเพื่อความรื่นเริงมากขึ้น ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา ด้าน น.ส.ชวนพิศ ชุ่มวัฒนะ อดีตที่ปรึกษา ป.ป.ส. กล่าวถึงประเด็นกัญชาว่า ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมตั้งแต่เริ่มต้นการปลูกจนถึงการผลิต ที่ผ่านมามีลึกลับปลูกเป็นจำนวนมาก ดังนั้น ต้องควบคุมให้ได้และสร้างความมั่นใจว่าเมื่อนำไปรักษาแล้วจะไม่เป็นอันตราย